

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การเยี่ยมชมสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบว่าได้มีการจัดเวที กสม. พบประชาชน ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มีการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก เรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมยังไม่พร้อมสำหรับเป็นสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จึงได้ประสานงานไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฟาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก เบื้องต้น มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและประสานงาน ฯ และเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประธาน กสม. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์ ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมทั้งได้พบปะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนิกร ทรัพย์ภานนท์ รองอธิการบดี และคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในที่สุดมหาวิทยาลัยบูรพาได้ตอบรับในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว และทั้งสองฝ่ายจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. งานแถลงข่าว Press Conference “An Evening With The NHRCT Chairperson”**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) จะจัดรายการ “An Evening with the NHRCT Chairperson” ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย อาคารมณีนยา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะแนะนำรายชื่อของ กสม. ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในช่วง ๗ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ ของ กสม. ชุดที่ ๓ ซึ่งเป็นชุดปัจจุบัน และบรรยายเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในช่วง ๓ ยุค พร้อมพบปะทำความคุ้นเคยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

**๓. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการไปพลางก่อน

#### ๔. การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ เรื่อง “ทางเลือกแทนการกักตัวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ ว่า คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และเลขาธิการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รวมทั้งเครือข่ายช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา ได้ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ เรื่อง “ทางเลือกแทนการกักตัวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือและหาทางออกในการแก้ไขปัญหาการกักตัวผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานรัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม

#### ๕. การประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ UPR

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ ว่า คณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบที่สอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ติดตาม UPR จะจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ UPR ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบที่สอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

#### ๖. การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการประชุมเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

#### ๗. ระบบและกลไกการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องระบบและกลไกการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้นายชินนิตร์ เกตุปราษฎ์ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน ปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุมในหลักเกณฑ์สำคัญ ๆ และนำเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง เพื่อทดลองใช้เป็นแนวปฏิบัติไปพลางก่อน